



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาระบบการติดตาม
คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
(นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการ
เฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครด้วยตนเอง
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาระบบการติดตามคนหายฯ สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกำหนดวัน
เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาระบบ
การติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
(นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางสาวธนสิริ ยกเชื้อ	นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ กองตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์
๒	นางสุธิดา สุวรรณรังษี	นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ กองนิติ วิทยาศาสตร์บริการ

๒. กำหนดวัน...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือก

วัน และเวลา	ลำดับที่	สถานที่คัดเลือก
วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัว ๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น. เริ่มการประเมิน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. จนกว่าการประเมินจะแล้วเสร็จ	๑ - ๒	ห้องประชุมพฤษาพงษ์ (ห้องประชุม ๒) สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๘ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการ
เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้มีรายชื่อตามประกาศขาดคุณสมบัติ จะถูกตัด
สิทธิในการคัดเลือกและแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจโท

(เชน กาญจนปัจจุ)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการ

เพื่อประกอบกรพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น